

Thu, May 28 at 5:24 PM

BÁNH SỌ SỌNG LỌI CHÚA

Chúa Thánh Thọn Họn Xuọng năm A

Lọi Chúa : Ga 20.19-23: ANH EM HẢY NHỌN LỌY THÁNH THỌN.

Chúa Thánh Thọn Họn Xuọng là biọn cọ đọc nhọt vô nhọ trong Giáo Họi, là ngày khai sinh Giáo Họi, là ngày Giáo Họi bọc ra gọp gọ thọ giọi và mang Tin Mọng cọ a Chúa cho thọ giọi.

Thánh Luca tọng thuọt viọc Thánh Thọn Xuọng trên các tông đọ mọt cách họt sọc long trọng vào ngày Ọ Ngũ Tuọn Do thái, mọt ọi ngày sau khi Chúa Giọsu lên trọi. Thánh Giọan thì nói đọn Chúa Thánh Thọn đọc trao ban ngay sau khi Chúa sọng lọi, khi Ngài hiọn ra lọn đọu tiên cho các ông và thọi họi trên các ông và nói : " Anh em hãy nhọn lọy Thánh Thọn..." Hai lọi tọng thuọt khác nhau nọy có mâu thuọn vọi nhau không ? Không thọ có mâu thuọn mà bọ túc cho nhau. Chúa Giọsu sọng lọi trao ban Thánh Thọn vọi tọt cọ sọ vọ và quyọn hành : " Anh em tha tọi cho ai, thì ngọt ọi y đọc tha, anh em cọm tọi ai, ngọt ọi y bọ cọm giọ ". Quyọn tha tọi hay cọm tọi là quyọn tuyọt đọi cọ a Chúa, hôm nay đọc trao cho các môn đọ. Nhọ thọ, Chúa Thánh thọn đọc trao ban nhọ họi thọ cọ a Chúa, tọc là do chính sọ sọng cọ a Chúa. Thánh Luca chọ tọng thuọt lọi biọn cọ Chúa Thánh Thọn Họn Xuọng mà không nói đọn viọc trao quyọn tha tọi. Đó là biọu hiọn long trọng viọc Chúa Thánh thọn Họn Xuọng mà thôi. Đó là ngày xuọt phát cọ a đoàn quân Chúa Thánh Thọn, xông pha ra trọc thọ giọi, thọc hiọn lọi sai đọ cọ a Chúa Giọsu : " Nhọ Cha đã sai Thọy, Thọy cũng sai anh em". " Anh em hãy đi khọp thọ gian làm cho mọi ngọt ọi nên môn đọ ".

Chúa Thánh thọn đọc Chúa Giọsu trao ban cho các môn đọ bọng mọt họi thọ. ngày Ọ Ngũ Tuọn, Chúa Thánh Thọn đọn bọng mọt làn gió mọnh. Hình ọnh đó cho chúng ta thọy rọng Chúa Thánh Thọn là mọt sọc mọnh vô song nhọ mọt làn gió mọnh liọt không gì ngắn cọn nọi. Vì thọ,

sau khi lãnh nhọ n Chúa Thánh Thọ n, các môn đọ không còn là nhọ ng ngọọ i nhất đọ m nọ a mà trọ thành nhọ ng chiọ n sĩ can trọ ng không ngọ i đọ n thân, sọ ng chọ t cho Chúa.

Chúa Thánh Thọ n cũng hiọ n ra đọọ i hình thọ c mọ t ngọ n lọ a, cũng cho thọ y rọ ng, Ngài là mọ t sọ c mọ nh huyọ n bí và nung nọ u tâm họ n các môn đọ đọ n nọ i các ngài xông pha vào thọ gian nhọ mọ t đoàn quân can đọ m, không ngọ i gian nan khọ n khọ , cũng không ngọ i tọ thọ n. Thánh thọ n cũng là ánh sáng. Ngọ n lọ a Thánh Thọ n rọ i sáng tâm họ n chúng ta, giúp chúng ta thọ y đọọ c nhọ ng gì phọ i làm mà không sai lọ m, giúp chúng ta quyọ t đọ nh chính chọ n. Các tông đọ không là nhọ ng ngọọ i có trình đọ hiọ u biọ t uyên thâm, nhọ ng khi lãnh nhọ n Thánh Thọ n, họ trọ nên nhọ ng con ngọọ i khôn ngoan vọ ng chọ c, thánh thiọ n.

Chúng ta đã lãnh nhọ n Thánh Thọ n qua bí tích rọ a tọ i và Thêm sọ c, hãy cọ u xin ọ n Thánh Thọ n liên tọ c, đọ nhọ Thánh Thọ n chúng ta tí n bọọ c trong cuọ c sọ ng vọ i năng lọ c cọ a Ngài. Thánh Thọ n không thọ thiọ u trong cuọ c sọ ng chúng ta. Giáo Họ i luôn bọ o chúng ta cọ u xin ọ n Thánh Thọ n trọọ c khi làm mọ t công viọ c gì, chúng ta có đọ ý không ? Không có Thánh Thọ n, chúng ta sọ lọ m lọ c, không đọọ c Ngài nâng đọ , chúng ta sọ yọ u đọ i và sa ngã. Không có Thánh Thọ n, mọ i sọ sọ trọ nên nọ ng nọ , buọ n chán. Giọ luọ t là nọ ng nọ , đọ lọ cũng nọ ng nọ . Chúa Giêsu đã nói : "Hãy mang lọ y ách cọ a Ta, vì ách cọ a Ta nhọ nhàng". Nhọ nhàng vì có Chúa Thánh Thọ n nâng đọ .

Thánh Thọ n là Tình Yêu. Nọ u chúng ta trung thành vọ i Ngài, Ngài sọ cho chúng ta biọ t yêu mọ n Chúa, chúng ta mọ i nọ m họọ ng họọ ng vọ ngọ t ngọ a tình yêu Chúa. Lúc đó, chúng ta mọ i dám sọ ng cho Chúa thọ c sọ . Lúc đó chúng ta mọ i nhọ n ra rọ ng Chúa Giêsu là nguọ n sọ ng duy nhọ t cọ a chúng ta. Lúc đó chúng ta ỏ y Chúa Giêsu, chúng ta mọ i hiọ u đọọ c tình yêu Chúa êm đọ u nhọ thọ nào. Chúng ta không còn ham mê đọ u gì ọ trọ n gian nọ y nọ a và chọ biọ t sọ ng cho Chúa thôi.

Lm Trọ m Phúc

Kính chuyọ n:

Họ ng
